

THÁI THỤY

Đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã



Công chức tại bộ phận một cửa UBND xã Thụy Quỳnh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Chuyển đổi vị trí công tác là một trong những giải pháp nhằm giúp cán bộ, công chức có điều kiện phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực trên lĩnh vực công tác theo chuyên môn, nghiệp vụ. Trong hai năm qua, huyện Thái Thụy đã đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức cấp xã, đạt được những kết quả tốt.

Sau nhiều năm công tác tại UBND thị trấn Diêm Điền, đầu tháng 8/2022 chị Hoàng Thị Thúy Trinh, công chức tài chính - kế toán được luân chuyển về làm việc tại UBND xã Thụy Quỳnh theo kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã của UBND huyện Thái Thụy. Chị Trinh cho biết: Mặc dù vẫn làm công việc thuộc chuyên môn của mình nhưng do mỗi địa phương có đặc thù khác nhau nên mọi thứ đều cần có thời gian tiếp cận, tìm hiểu. Mới về công tác, tôi luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ lãnh đạo xã cho đến các đồng nghiệp mới. Qua chuyển đổi vị trí, đơn vị làm việc, bản thân tôi học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

Hiện nay, xã Thụy Quỳnh có 11 cán bộ, công

chức trên các lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, tài chính - kế toán, địa chính, môi trường, lao động, thương binh và xã hội. Trong đó, có 7 công chức được luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác từ các địa phương khác sang theo kế hoạch của UBND huyện. Ông Đào Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhìn chung, công chức được chuyển đổi vị trí công tác về địa phương nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp cận địa bàn; giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không những nhiều, gây phiền hà khi giao dịch với người dân. Từ thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác đã giúp xã quản lý tốt đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tránh các trường hợp công chức công tác ở những vị trí nhạy cảm lâu năm dễ gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, các công chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác tại xã cũng gặp phải một số khó khăn nhất định như: việc đi lại do nhà ở xa, việc tập để xử lý công việc đột xuất và ngoài giờ còn hạn chế...

Những năm qua, đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thái Thụy đã có bản đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số cán bộ, công chức làm việc lâu năm ở một vị trí, phong cách chậm đổi mới... Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 17/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, sự chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã. Theo kế hoạch, các đối tượng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã. Theo kế hoạch, các đối tượng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã. Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

TRẦN TUẤN

Nâng chất lượng phong trào đoàn trường học

Với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo được triển khai, hoạt động đoàn thanh niên trong các trường học không chỉ góp phần tạo ra môi trường sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên mà còn hướng đến giáo dục toàn diện các kỹ năng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giúp các em rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Theo chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Để phong trào, hoạt động đoàn trong các trường học ngày càng đi vào chiều sâu, đổi mới, hàng năm Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức ký kết chương trình phối hợp, tập trung vào các nội dung chính: Tạo môi trường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, giữ gìn nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong nhà trường, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần, tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh, sinh viên. Cùng

với đó, Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị đoàn khối trường học tích cực triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như chương trình "Xuân tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi" và các phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt"... Là đơn vị đi đầu trong hoạt động đoàn khối trường đại học, cao đẳng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, của ngành giáo dục, gắn với sự kiện chính trị của đoàn, của tỉnh và của đất nước. Đồng thời, bảo đảm việc tổ chức các hoạt động hướng tới giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy trách nhiệm của thanh niên trong hoạt động vì cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc... Từ đây, xuất hiện nhiều tấm gương điển

hình trong học tập, rèn luyện và công tác; nhiều sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, gương mặt trẻ tiêu biểu... Em Hoàng Xuân Duy, lớp K47K, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Các chương trình, hoạt động do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường phát động, tổ chức đã tạo ra môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên. Đặc biệt, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, các chương trình hướng nghiệp, tuyển dụng, việc làm đã thu hút sinh viên tham gia tích cực bởi nó gắn liền với các chương trình học tập, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Ở khối THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tổ chức đoàn cũng đề ra nhiều giải pháp thiết thực không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn. Nhằm khắc phục tình trạng nhàm chán trong sinh hoạt đoàn, đoàn các trường tổ

chức sinh hoạt bằng nhiều hình thức đa dạng như tọa đàm, nói chuyện, chơi trò chơi tìm hiểu kiến thức theo chủ đề. Chị Bùi Thị Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) cho biết: Đoàn Thanh niên nhà trường chú trọng việc thành lập các câu lạc bộ theo nhu cầu, sở thích giúp học sinh vừa học vừa chơi, rèn luyện lành mạnh và phát huy năng khiếu, sở trường của bản thân. Cùng với đó là phát động học sinh tham gia các chương trình tình nguyện: bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn qua đó giúp các em được trải nghiệm, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng sống.

Thực tế cho thấy, phong trào đoàn trường học không chỉ tạo ra sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, trang bị cho đoàn viên, thanh niên nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng sống thiết thực trong học tập và cuộc sống mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Kết quả rõ nét nhất là công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học ở Thái Bình những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như năm học 2021 - 2022, đoàn thanh niên các trường học đã vận động được 950 học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên; quy động tặng 2.125 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; gần 230 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 5 tốt" cấp tỉnh; 255 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

KUÂN PHƯƠNG



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hướng dẫn người dân sử dụng thuốc trong buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Thụy Hưng (Thái Thụy).

HỘI LHPN HUYỆN TIỀN HẢI

Lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội LHPN huyện Tiền Hải đã triển khai, nhân rộng ở các chi hội nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em bước tiếp trên con đường hướng tới tương lai.



Lãnh đạo Hội LHPN huyện Tiền Hải thăm, động viên gia đình hai em Mai Tiến Đạt, Mai Kim Ngân, xã Nam Thịnh.

Gia đình hai em Mai Tiến Đạt, Mai Kim Ngân, xã Nam Thịnh hoàn cảnh rất khó khăn, hai em sống cùng mẹ trong ngôi nhà chỉ có 6m². Trong nhà không có một tài sản giá trị ngoài chiếc quạt, bộ bàn ghế chân thép chân cao, chiếc giường cũ. Trao đổi với

chúng tôi về hoàn cảnh của hai em, chị Đào Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thịnh cho biết: Mẹ của hai em thường xuyên ốm đau, không có việc làm ổn định nên gia đình rất khó khăn. Hàng năm, chính quyền, các đoàn thể địa phương đều quan tâm giúp đỡ. Cảm thương hoàn cảnh của hai

em, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN huyện Tiền Hải đã phối hợp với đơn vị tài trợ hỗ trợ mỗi em 3,6 triệu đồng/năm đến năm 18 tuổi. Tương tự là trường hợp em Trần Tiểu Vi, xã Đồng Trung, bố mẹ mất sớm, hiện đang sống cùng anh trai. Sau khi biết được hoàn

cảnh của em, Hội LHPN huyện Tiền Hải đã thống nhất hỗ trợ em 3,6 triệu đồng/năm đến năm 2028. Đó là sự động viên giúp em có thêm niềm tin vượt qua khó khăn. Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch xã Đồng Trung cho biết: Chương trình "Mẹ đỡ đầu" rất ý nghĩa, thiết thực, không chỉ giúp đỡ các cháu mồ côi, khó khăn có chỗ dựa mà còn là động lực để chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác xã hội, từ thiện. Mong rằng chương trình sẽ ngày càng phát triển, lan tỏa tới nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Thủy, xã Nam Cường cho biết, khi Hội LHPN huyện Tiền Hải phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" chị hưởng ứng ngay. Chị còn vận động thêm bạn bè cùng tham gia chương trình. Chương trình là cầu nối yêu thương, giúp em có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Cá nhân chị Thủy nhận đỡ đầu em Trần Ngọc Tuyết, em Trần Văn Tấn, trong 1 gia đình ở thôn Đức Cường

với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Dù số tiền chưa phải lớn nhưng đây là nguồn động viên lớn đối với hai em.

Bà Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Ngay sau khi Hội LHPN Việt Nam phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN huyện Tiền Hải triển khai tích cực, tiến hành rà soát số trẻ mồ côi, vận động các tổ chức, cá nhân cần có điều kiện thực tế để nhận đỡ đầu các cháu. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân văn, phẩm chất nhân hậu của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, với những hoạt động thiết thực, chương trình đã góp phần tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu đi phần nào nỗi đau và giúp trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vững bước trong cuộc sống. Qua rà soát, toàn huyện Tiền Hải có 487 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội LHPN tỉnh, huyện đã nhận đỡ đầu 29 trẻ mồ côi với tổng số tiền gần 100 triệu đồng/năm, giúp các em đến năm 18 tuổi. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Tiền Hải tiếp tục kết nối, vận động các mạnh thường quân, tăng cường nguồn lực hỗ trợ để hỗ trợ tốt hơn, thiết thực hơn các em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

MANH THẮNG

Đối thoại, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng ngày 21/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình với nông dân trên địa bàn huyện Vũ Thư.



Hội viên nông dân đặt câu hỏi về các bản khoản, vướng mắc trong tham gia BHXH tự nguyện tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, hơn 400 cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn được phổ biến, hướng dẫn cụ thể về đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng, thủ tục, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mức hỗ trợ tiền đóng BHXH giai đoạn 2022 - 2025 đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các tuyên truyền viên của ngành BHXH đã gửi ý cho cán bộ, hội viên nông dân một số giải pháp tích lũy, sử dụng tài chính gia đình hợp lý, từ đó có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm bảo đảm các quyền lợi lâu dài về sau.

Trong phần tọa đàm, đối thoại trực tiếp, đại diện BHXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Y tế, BHXH huyện đã lắng nghe các câu hỏi và giải đáp những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các vấn đề mà cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện nêu như: Quy định về độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; quyền lợi khi người dân tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ 20 năm; sự giống và khác nhau giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; quyền lợi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế khi tham gia BHYT hộ gia đình...

QUYNH LƯU

Tập huấn kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em

Sáng ngày 21/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho gần 300 đại biểu là phụ huynh, người chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã Đông Long.

Các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ em được giới thiệu về Luật Trẻ em; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; những điều cần biết về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình; phòng, chống đuối nước trẻ em; cung cấp thông tin các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Thông qua tập huấn giúp các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em nắm bắt các nội dung về Luật Trẻ em. Đồng thời, bổ sung kiến thức về kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại gia đình và nhà trường, qua đó góp phần làm giảm tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích.

DUY TÙNG